



สารคดีศาสตร์

ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูที่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูที่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในโครงการครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์จึงดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สถานศึกษา ครูนิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูที่ดีตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ที่คุรุสภากำหนด ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ครูนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิเศษ ชินวงค์ กรรมการ และ อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการ ได้ตรวจ สัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และ หัวหน้ากลุ่มวิชาคณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ และนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานของคณะ คะแนนที่ได้ 4.50



“ตักบาตร ประจำสัปดาห์”



ชมรมพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตร ประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ทุกสัปดาห์ของแต่ละเดือน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ลานองค์พระพุทธรูปพุทธสุโขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนผู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เบญจพร วรณุปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มวิชา และ คณาจารย์ในกลุ่มวิชา จัดโครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนผู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ได้นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม และทันกับสภาพการณ์ของสังคมใน ยุคศตวรรษที่ 21 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลทานนท์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และนายชินภัทร จันเรือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ นักศึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“พิธีไหว้ครู”



สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย นายวิชาญกร ทะนวนรัมย์ ประธานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายครุศาสตร์ อาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษามีใจรักในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญามหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 230 คน และนักเรียนร่วมทำกิจกรรม 250 คน โดยมี นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจิกพิทยาคม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับนักศึกษาจัดค่ายเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมคือ กิจกรรมฐานวิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตการเรียนรู้อะไรก็ทำได้ การเข้าสังคม กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์ และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสวายจิกพิทยาคม ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปรัชญา

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”